

**BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ**

**Thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động năm học 2024 - 2025**

(Áp dụng đối với các Trường THPT, PTNC)

TT	Nội dung đánh giá	Điểm
1	<p>- Xây dựng tiêu chí và tổ chức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động đăng ký thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “<i>Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo</i>”. Có trên 90% nhà giáo và người lao động được xếp loại xuất sắc và loại tốt trong thực hiện cuộc vận động.</p>	1,0
	<p>- Không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo; không có giáo viên vi phạm quy chế thi cử, dạy thêm, học thêm, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm chính sách ĐSKHHGD; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.</p>	1,0
2	<p>- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch, giải pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục và phong trào thi đua “<i>Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học</i>”; Xây dựng đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “<i>Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm</i>”; Có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý nhà trường, giữ vững trật tự, kỷ cương trong các hoạt động giáo dục tại đơn vị.</p>	1,0
	<p>- Có nhiều cán bộ, giáo viên đang học tập trên chuẩn và được bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ. Tích cực sử dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy, có nhiều đồ dùng dạy học tự làm và nhiều sáng kiến chất lượng cao (khuyến khích các đề tài, sáng kiến đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo)</p>	1,0
3	<p>- Tham mưu với ngành có kế hoạch, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và tham gia tích cực các hoạt động chính trị, xã hội, được Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đánh giá cao.</p>	1,0
	<p>- Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ Quỹ Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố phát động.</p>	1,0
4	<p>- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trong đơn vị theo Thông tư số 06/2019/TT-BGD.ĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch liên tịch số 797/KHLT-SGD&amp;CĐGD ngày 21/5/2019</p>	1,0

	<p>của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng.</p> <p>- Thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện Lao động và quan hệ lao động (<i>đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập</i>).</p>	<b>1,0</b>
5	<p>- Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và của ngành; Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và 70 năm truyền thống Giáo dục Hải Phòng; phát hiện bồi dưỡng những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng công nghệ số.</p> <p>- Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “<i>Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực</i>” và phong trào thi đua “<i>Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục thi đua thực hiện văn hóa công sở</i>” do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.</p>	<b>1,0</b>
	<b>Tổng điểm :</b>	<b>10,0</b>

**Nơi nhận :**

- Trường THPT, PTNC;
- Lưu CĐN.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Thắng**